



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỂ PHỔ BIẾN NGAY
Ngày 31 tháng 7, 2024

CẦN NHÂN VIÊN PHÒNG PHIẾU CHO CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ TỔNG THỐNG

Văn Phòng Bầu Cử cần nhân viên phòng phiếu cho [Tổng Tuyển Cử Tổng Thống tháng Mười Một](#), đặc biệt là những người nói song ngữ bất cứ ngôn ngữ nào trong số mười ngôn ngữ cụ thể.

Luật Liên Bang đòi hỏi Văn Phòng Bầu Cử cung cấp người nói song ngữ và tài liệu bầu cử cho cử tri nói tiếng Tây Ban Nha, Phi Luật Tân, Việt Nam và Trung Hoa.

Yêu cầu của Tiểu Bang và Quận cho thấy nhu cầu về người nói tiếng Ả Rập, Nhật Bản, Đại Hàn, Lào, Somali và tiếng Ba Tư (tiếng Farsi và Dari) tại một số trung tâm bỏ phiếu trên toàn quận, vì vậy Văn Phòng Bầu Cử cũng đang tuyển dụng nhân viên phòng phiếu nói song ngữ trong các ngôn ngữ đó.

Nhân viên phòng phiếu đóng một vai trò thiết yếu trong các cuộc bầu cử và có thể nhận được tiền thù lao hàng ngày trong khi phục vụ cộng đồng của họ.

Theo [Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri](#), các trung tâm bỏ phiếu thay thế các địa điểm phòng phiếu truyền thống. Các trung tâm bỏ phiếu mở cửa trên toàn quận trong một quãng thời gian trước Ngày Bầu Cử. Thay vì chỉ cần cho một ngày phục vụ, các trung tâm bỏ phiếu giờ đây cần nhân viên phòng phiếu phục vụ lên đến 11 ngày trong hai tuần trước Ngày Bầu Cử.

Nhân viên phòng phiếu sẽ nhận được khoản thù lao \$145 cho mỗi ngày làm việc tại trung tâm bỏ phiếu trong khoảng từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11. Vào Ngày Bầu Cử, ngày 5 tháng 11, các nhân viên phòng phiếu sẽ nhận được khoản trợ cấp \$240 do thời gian làm việc kéo dài. Những ai được chỉ định làm nhân viên phòng phiếu nói song ngữ sẽ nhận được thêm \$5 cho mỗi ngày phục vụ tại trung tâm bỏ phiếu và tăng lên \$10 vào Ngày Bầu Cử.

Có nhu cầu đặc biệt cho nhân viên phòng phiếu làm việc cho các trung tâm bỏ phiếu tọa lạc ở Borrego Springs, Warner Springs, Boulevard, Descanso, Potrero, Campo, Pine Valley, Valley Center và Pala.

Trách nhiệm bao gồm:

- Cung cấp dịch vụ xuất sắc cho khách hàng

COUNTY COMMUNICATIONS OFFICE
1600 PACIFIC HIGHWAY, ROOM 208 • SAN DIEGO, CA 92101



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỀ PHỔ BIẾN NGAY
Ngày 31 tháng 7, 2024

- Hỗ trợ cử tri
- Nộp giấy tờ thù lao
- Tham dự một khóa huấn luyện nhân viên phòng phiếu hai-ngày (\$95 thù lao hàng ngày)
- Mở/Đóng cửa trung tâm bỏ phiếu
- Trả lời các câu hỏi của cử tri

Đương đơn phải đủ 18 tuổi, là công dân Hòa Kỳ và đã ghi danh bỏ phiếu ở California, hoặc là thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ. Đương đơn cũng phải tự cung cấp phương tiện di chuyển để đi đến trung tâm bỏ phiếu được được chỉ định

Văn Phòng Bầu Cử tìm kiếm những người có tinh thần đồng đội, thể hiện khả năng lãnh đạo mạnh mẽ với kỹ năng phục vụ khách hàng, và cho thấy sự uyển chuyển, kiên nhẫn và mức độ chính trực cao ở mọi lúc. Nhân viên phòng phiếu phải đại diện cho Văn Phòng Bầu Cử với một phong cách chuyên nghiệp và không đảng phái.

Đơn có sẵn tại sdvote.com. Để biết thêm thông tin, xin gọi (858) 565-5800 hay gửi email đến pollworker@sdcountry.ca.gov.

###

COUNTYNEWSCENTER   